

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
บูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โปแกรมวิชาพลศึกษา	6701000016	25,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, 1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการพันธกิจกับพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนนวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการบริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 4 Quality Education สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต , 17. Partnerships for the Goals เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ : 1.1.1 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในลักษณะภาคีหุ้นส่วน (Partnership) และกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานี่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร พลศึกษา, ครุศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาตรี

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>โปรแกรมวิชาพลศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความรู้ ความคิดรวบยอด หรือ ทักษะเข้าด้วยกัน และให้เกิดการเรียนรู้โดยองค์รวม ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ ทักษะพิสัย และมุ่งเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณา การตามสภาพจริงของสังคม และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โปรแกรมวิชาพลศึกษาตระหนัก ในความสำคัญ จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น</p>	<p>2.วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการเป็น ผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนในชุมชนเป้าหมายได้รับความรู้และ พัฒนาทักษะทางกีฬา 2. เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการในรายวิชาการเป็นผู้ฝึกสอน และการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา 3. นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการเป็นผู้ฝึกสอน และการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา มีทักษะการสอนทางพล ศึกษา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนได้รับการ พัฒนาทักษะทางกีฬา 2. นักศึกษามีส่วนร่วมใน การ บูรณาการและการ บริการวิชาการ 	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับความรู้และทักษะทางพล ศึกษาผ่าน 2. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียน การสอน 3. จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการบูรณาการ <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนกับการ 2. ระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่ได้รับจากกิจกรรม 	<p>80 (คน)</p> <p>1 (รายวิชา)</p> <p>1 (นวัตกรรม)</p> <p>4 (คะแนน)</p> <p>4 (คะแนน)</p>

		บุรณาการ เชิงเวลา 1. ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	2 (ไตรมาสที่)
--	--	---	---------------

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2566 ถึง วันที่ 30/09/2567

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดจ่าย					พ.ศ. 2566								พ.ศ. 2567			
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณ งาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ				
1. การบูรณาการ การเรียนการสอนใน รายวิชาการเป็นผู้ฝึกสอน กีฬาสู่การบริการวิชาการ	1 ครั้ง	25,000				25,000			1 ครั้ง	25,000								
รวม		25,000				25,000	0	0	1	25,000	0	0	0	0				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียน/สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผ่านการบริการวิชาการ
- เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการกับสถานศึกษาในท้องถิ่น

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินทักษะทางกีฬาของ	นักเรียน	แบบทดสอบทักษะทางกีฬา	ค่าเฉลี่ย	ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีขึ้นไป

นักเรียน				
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	นักเรียน	แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ไม่น้อยกว่า 3.51
เพื่อประเมินความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	รายงานผลการดำเนินงาน	ประเมินความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน	ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จ - ระดับที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ระดับที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะทางพลศึกษาอยู่ในระดับดี - ระดับที่ 3 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาอยู่ในระดับดี - ระดับที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 - ระดับที่ 5 มีการปรับปรุงรายวิชา / รายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตร

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	25,000	ค่าใช้จ่าย 22,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท เป็นเงิน 12,800 บาท

		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท ค่าวัสดุ 2,600 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 600 บาท - ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 2,000 บาท (ทั้งนี้ ขออภัยทุกรายการ)
--	--	--

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจทยาธรรม)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่กำหนด	1. เพิ่มมาตรการเช็คชื่อหรือสร้างแรงจูงใจด้วยการให้แรงเสริมด้านบวก

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมมีจำกัด และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย	ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเรื่องสถานที่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียน ไปใช้ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ	นักศึกษา	นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทักษะการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา	ระดับดี	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 67)	อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจทยาธรรม